

กลต.นับหนึ่งไฟลิ่งBRRGIF

โพสต์ทูเดย์ - ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม
น้ำตาลบุรีรัมย์มูลค่า 3,850 ล้านบาท

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์
(BRR) เปิดเผยว่า บริษัทจัดตั้งกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาล
บุรีรัมย์ หรือ BRRGIF เพื่อเสนอขายนัก
ลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน
115.5 ล้านบาท จากทั้งหมด 350 ล้านบาท
มูลค่าระดมทุนไม่เกิน 3,850 ล้านบาท

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา BRRGIF จะเป็น
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนใน
โรงไฟฟ้าชีวมวลโรงแรกที่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนนำไป
ลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน (BEC)
และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ (BPC) ทั้งนี้
กองทุนจะได้รับรายได้สุทธิตามสูตรการ
คำนวณภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าซื้อขายไฟฟ้า
รายได้ค่าซื้อขายไอน้ำ รายได้อื่นๆที่ได้รับ
จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หักด้วย

ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ Real
Estate & Infrastructure Investment
บลจ.บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน
BRRGIF กล่าวว่า BEC และ BPC เป็น
โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต
ประเภทพลังงานความร้อนร่วม สามารถ
ผลิตและจำหน่ายได้ทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ
โดยใช้กากอ้อยซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้
จากกระบวนการหีบอ้อยและผลิตน้ำตาล
ของโรงงานน้ำตาลในกลุ่ม BRR เป็น
เชื้อเพลิงหลัก นอกจากนี้ การเข้าทำ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการ
ซื้อขายไฟฟ้า ไอน้ำ และวัตถุดิบชีวมวล
จะเป็นสัญญาระยะยาว มีการกำหนดราคา
เริ่มต้น ตลอดจนสูตรการคำนวณราคา
และเกณฑ์การปรับราคาที่ชัดเจน

ทั้งนี้ BEC และ BPC มีกำลังการผลิต
ไฟฟ้าโรงละประมาณ 9.9 เมกะวัตต์
เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประเภท
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่
ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานชีวมวล
โดยกำหนดอัตราซื้อไฟฟ้าแบบ Feed
in Tariff (FIT) ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด
8 เมกะวัตต์ ในขณะที่ไอน้ำที่ผลิตได้จะ
จำหน่ายกลับไปยังโรงงานน้ำตาลต่อไป ■